



ข่าวสาร

# ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๕๕

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

\*\*\*\*\*



## ร่วมพลังราชภัฏ สู่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ร่วมมือผลิตสารคดีเทิดพระเกียรติ ร.๑๐



เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.) จัดการประชุมเพื่อผลิตสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยมีอธิการบดี ผู้บริหาร และทีมผลิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๔ แห่งร่วมดำเนินการ ในครั้งนี้ **ดร.อดุลย์ วังศรีคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มรพส.** พร้อมด้วย **ทีมงานประชาสัมพันธ์** เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการวางแผนรูปแบบการผลิตสารคดีเทิดพระเกียรติ มุ่งที่จะสื่อถึงภารกิจสำคัญของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ เผยแพร่ผลงานที่ได้ปฏิบัติตามพระราชโบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ สืบสานมาถึง รัชกาลที่ ๑๐ ตลอดจนบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในด้านการบริการสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของสารคดีที่จะสะท้อนเสียงของชาวบ้านและคนในท้องถิ่นที่ได้รับผลโดยตรง เพื่อให้ผู้ชมเกิดความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และจุดประกายพลังความสามัคคี โดยทีมงานผลิตสารคดีได้มีการประชุมหารือกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลงานอันทรงคุณค่า และสมพระเกียรติมากที่สุด สำหรับสารคดีดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกันจัดทำขึ้นจำนวน ๓๔ ตอน ความยาวตอนละ ๖ นาที ซึ่งมีกำหนดออกอากาศภายหลังจากการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย หลังข่าวในพระราชสำนัก ช่วงเวลา ๒๐.๐๐ น. เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กำหนดการออกอากาศ ข่าวสารศรีพิบูลฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขับเคลื่อนวิทยาลัยการพยาบาล  
พร้อมเปิดรับนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรก.. สมัครงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พิบูลสงคราม, รศ.ดร.ชมนาด วรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, อาจารย์ณัทกวี  
ศิริรัตน์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมพิธีลงนาม  
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ วิทยาลัย  
การพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ห้องประชุม ท.๔๑๐ อาคารที่ปวีชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้อนุมัติให้วิทยาลัยการพยาบาลเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ปี พศ. ๒๕๖๒ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศและได้รับความเห็นชอบจาก  
สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่  
สภาการพยาบาลกำหนด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้กับวิทยาลัยการพยาบาล  
มรพส. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา  
งานวิชาการ งานบริการวิชาการ และงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทั้งสองฝ่ายตามแนวทางข้อตกลง  
ระหว่างกัน อีกทั้งยังเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรใหม่ พศ. ๒๕๖๒ ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาการพยาบาล ฯ

สำหรับวิทยาลัยการพยาบาล มรพส. มีกำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรก ในรอบรับตรงอิสระ ตั้งแต่วันที่  
๒๔ เมษายน - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ <http://reg.psu.ac.th/> หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร  
เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์วิทยาลัยการพยาบาล <http://nurse.psu.ac.th/> โทรศัพท์ : ๐๕๕ - ๒๖๗๐๐๐ ต่อ ๔๙๐๐ - ๑

มรพส. มอบโล่เกียรติคุณผู้นำองค์กรนักศึกษา สร้างขวัญกำลังใจผู้มีจิตอาสา



เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ ศ.ดร. รัตนะ บัวสนธ์ รักษาการแทนอธิการบดี มรพส. เป็นประธาน  
โครงการวันเกียรติยศผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ พิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร  
แก่ผู้นำองค์กรนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องสโกลป อาคารกองพัฒนานักศึกษา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้  
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มองค์กรบริหารกิจกรรมนักศึกษา ที่เป็นผู้ที่มีความเสียสละ มีจิตอาสา และทำคุณประโยชน์  
เพื่อส่วนรวมและมหาวิทยาลัย